

ฝึกลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิทักษ์ผืนป่า ลดลักลอบตัดไม้

ASTVผู้จัดการรายวัน - ป่าไม้จับมือจังหวัด
พิษณุโลก ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า หวังลดอัตราการลักลอบตัดไม้-
บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า เน้นภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มทัศนคติป้องกัน-
อนุรักษ์ เชื่อได้เครือข่ายอนุรักษ์เพียบ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรม
ป่าไม้ เปิดเผยว่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
และการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าที่มี
อย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ของจังหวัด
พิษณุโลก ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง ส่งผลกระท
ทบโดยตรงต่อความสมดุลทางธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร
ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าในหลายพื้นที่
ระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตลอดมาซึ่งหากปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการ
แก้ไข ความขัดแย้งอาจจะพัฒนาไปสู่ความ
แตกแยกได้ ไม่ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่เพียงฝ่ายเดียว ทุกคน ทุก
สาขาอาชีพ จะต้องแสวงหาแนวทางช่วยกัน
แก้ไขปัญหา จะต้องเข้าไปชี้แนะราษฎรให้มี

8

ฝึกลูกเสือ

จิตสำนึก โดยเชื่อว่าสภาพป่าไม้จะต้องเพิ่ม
ขึ้นและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกโดยทางอ้อม
ทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้ไม่อยากตัดฟันต้นไม้
“แต่เดิมนั้นเราเคยใช้วิธีการปราบปราม
จับกุมผู้กระทำความผิด ไม่สามารถทำให้
ชบวนการตัดไม้ทำลายป่าหยุดลงได้ ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ใหม่ โดยให้ราษฎรที่อาศัยในบริเวณป่า หรือ
ใกล้ป่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน
รักษาป่า”นายบุญชอบกล่าว

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวไว้ เล็งเห็นความ
สำคัญและได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อจัด “โครงการร่วมกับจังหวัด
พิษณุโลกจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก โดยเน้นในพื้นที่อำเภอ
ที่มีพื้นที่ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อลด
อัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการ
บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าด้วยเหตุผล
และความจำเป็นนานาประการ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้มีความเข้าใจเรื่องป่าไม้ใน
แนวทางที่ถูกต้อง 3. เพื่อให้ราษฎรเกิดความ
รัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น
ตนเอง 4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม มีทัศนคติที่ติดต่อการป้องกันและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นเครือข่ายใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต และ
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึก
อบรมทุกคนที่จะนำไปสู่การเป็นราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมอบหมาย
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา
พิษณุโลก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และติดตาม
ผลการดำเนินโครงการให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมิติ
ของป่าไม้ ที่จะสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้
เข้าใจ รู้จัก ร่วมรักษา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก ได้กำหนดยุทธการขอคืนผืนป่า
ถวายราชาของแผ่นดิน กำหนดมาตรการ 4
บ คือ บ แรก “บอกกล่าว” เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้บุคคลทุกกลุ่มเห็นถึงความสำคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ บ สอง คือ “บังคับ
ใช้กฎหมาย” ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บ สาม “บูรณะ” คือ การฟื้นฟูพื้นที่ขอคืนได้
แล้วตามกฎหมายนำกลับมาฟื้นฟูผืนป่าให้
สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และ บ สี่ คือ “บูรณาการ
ทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน” ■